

Chủ động dạy và học thích ứng với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới so với chương trình cũ, đòi hỏi các trường THPT phải đổi mới phương pháp dạy và học, tạo thế chủ động cho học sinh.



Tiết học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật của học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Tăng cường giảng dạy, giảm áp lực

Năm 2025, học sinh lớp 12 là khóa đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới so với trước đây. Điểm mới nhất là thí sinh chỉ còn thi 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán; 2 môn tự chọn trong các môn còn lại gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ. Tin học và Công nghệ là những môn thi lần đầu tiên được tổ chức trong kỳ thi. Bên cạnh đó, đề thi sẽ được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực và bổ sung thêm một số dạng thức câu hỏi mới đối với các môn thi trắc nghiệm (trước đây chỉ có 1 dạng thức câu hỏi thi trắc nghiệm). Như vậy, đề thi có thêm 2 dạng câu hỏi là trắc

nghiệm đúng, sai và dạng câu hỏi trả lời ngắn, yêu cầu thí sinh tự chọn đáp án thay vì chỉ thi theo hình thức trắc nghiệm như những năm trước. Sự phân hóa cao theo các cấp độ đòi hỏi học sinh phải vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã được học vào thực tế để làm bài, hạn chế khoanh bừa đáp án. Số buổi thi cũng giảm 1 buổi thi so với năm 2024 gồm: 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi thi của bài thi tự chọn với 2 môn thi.

Trước những điểm mới của kỳ thi, hầu hết học sinh lớp 12 đều chủ động học tập từ sớm. Em Lê Anh Tuấn, lớp 12A5, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo bày tỏ: Không chỉ bản thân em mà các bạn đều cảm thấy khá lo lắng bởi đây là năm đầu tiên chúng em thi theo chương trình mới, cấu trúc đề và cách chấm điểm cũng có nhiều thay đổi. Vì vậy, em chủ động sắp xếp lịch học và ôn tập để có thể tiếp thu tối đa kiến thức. Ngoài việc học trên trường, em học thêm các môn mà mình đăng ký để trau dồi thật kỹ các kiến thức tổng quát, kỹ năng làm đề, giải bài.

Nguyễn Diệu Châu, lớp 12A11, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh chia sẻ em cảm thấy khá căng thẳng vì là khóa học sinh đầu tiên thi theo chương trình mới. Nhưng sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đề thi minh họa, được thầy cô phổ biến, hướng dẫn về cấu trúc đề thi, sau khi làm quen em thấy đề phù hợp với học sinh. Đề thi tham khảo mang đến sự đa dạng trong kiến thức và áp dụng được nhiều hơn trong thực tế. Em đã xây dựng được kế hoạch, định hướng ôn tập phù

Nhà trường, thầy cô chủ động

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2025. Để chuẩn bị tốt nhất cho học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đều sớm xây dựng kế hoạch và điều chỉnh phương án giảng dạy, ôn tập cho học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của kỳ thi. Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có 631 học sinh lớp 12. Qua khảo sát, ngoài 2 môn bắt buộc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là Toán và Ngữ văn, có 430 em đăng ký thi môn Ngoại ngữ, 271 em thi môn Vật lý, 145 em thi môn Hóa học, 206 em thi môn Lịch sử, 56 em thi môn Sinh học, 35 em thi môn Địa lý, 56 em thi môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Cô giáo Phạm Thị Hải Yến, tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Tôi luôn tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Bộ và Sở, của hội đồng bộ môn và nhà trường để triển khai thi giáo viên trong tổ bộ môn. Từ đó nắm bắt được những điểm mới, những điểm cần lưu ý khi

triển khai công tác chuyên môn. Chúng tôi cũng nâng cao công tác chuyên môn bằng cách đi sâu vào các chuyên đề để dạy cho học sinh, đặc biệt là xác định các nội dung trọng tâm cho từng đối tượng học sinh. Đồng thời xây dựng ngân hàng đề trong tổ, nhóm bộ môn để có thể sử dụng làm nguồn tư liệu cho học sinh sử dụng hiệu quả nhất.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Chúng tôi đã lên chương trình, nội dung ôn tập cho học sinh bám sát kiến thức trong sách giáo khoa lớp 10, lớp 11, lớp 12. Từ đó xây dựng ngân hàng đề thi, các đề thi bám sát ma trận theo đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giúp các em làm quen với đề thi kiểu mới, không bị ngỡ ngàng khi bước vào kỳ thi.

Năm học này là năm đầu tiên Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo có học sinh lớp 12 với 315 em. Ông Nguyễn Xuân Vinh, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Trường đã có những giải pháp đồng bộ để chủ động thích ứng với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó, chỉ đạo các thầy cô đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tối đa phẩm chất, năng lực của học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới cách kiểm tra, đánh giá sao cho phù hợp với cấu trúc đề thi; các tổ, nhóm chuyên môn phân tích cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đó có điều chỉnh phù hợp trong quá trình dạy học; cho học sinh đăng ký các tổ hợp nhằm đánh giá được số lượng, sau đó có kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng cho các em. Trường cũng tổ chức cho học sinh thi thử nhằm đánh giá trình độ, từ đó có điều chỉnh phương pháp, nội dung ôn tập phù hợp, hiệu quả nhất.

Trước những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhà trường và sự đồng hành của phụ huynh, sự chuẩn bị của học sinh sẽ là yếu tố then chốt để giúp các em vượt qua kỳ thi một cách tự tin và đạt kết quả cao nhất.

KUÂN PHƯƠNG

KHÁNH THÀNH NHÀ TÌNH NGHĨA...

(Tiếp theo trang 1)

đồng để giúp ông Hải xây nhà mới. Số kinh phí còn lại do anh em họ hàng và bà con trong thôn ủng hộ, giúp đỡ. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà mới rộng gần 80m² đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tại buổi khánh thành, lãnh đạo huyện Vũ Thư cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, bà con lối xóm đã tặng nhiều phần quà đồng viên, giúp ông Hải với bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

THÀNH PHỐ CHI TRẢ ...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm đếm, áp giá đền bù, thống nhất phương án bồi thường..., trong 2 ngày 27 - 28/12, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố tổ chức chi trả cho hơn 300 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc 3 thôn: Nam Hiệp Trung, Trung Nghĩa, Nghĩa Phương với số tiền chi trả khoảng 40 tỷ đồng. Quá trình tổ chức chi trả được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

CÔNG TY TÂN ĐỆ

Gần 300.000 lượt học sinh tham gia mini game đồng hành cùng con đi tìm kho báu kiến thức

Công ty Tân Đệ vừa tổ chức tổng kết và trao quà mini game đồng hành cùng con đi tìm kho báu kiến thức.

Năm 2024, Công ty Tân Đệ tổ chức 6 mini game trên trang fanpage ngôi nhà Tân Đệ. Nội dung các game tập trung vào cung cấp bổ sung những kiến thức văn hóa, xã hội và kỹ năng sống góp phần giáo dục phát triển toàn diện cho các em học sinh. Với hình thức chơi hấp dẫn, chương trình mini game đồng hành cùng con đi tìm kho báu kiến thức đã thu hút gần 300.000 lượt chơi của các bạn nhỏ là con của người lao động (NLD), gấp 15 lần tổng số con NLD trong Công ty. Đã có 67 bạn nhỏ nhận được số tiền thưởng 600.000 đồng, 171 bạn nhỏ nhận được số tiền thưởng 500.000 đồng, 300 bạn nhỏ nhận mức thưởng 400.000 đồng và 392 bạn nhỏ nhận mức thưởng 300.000 đồng.

Ngoài trao tiền thưởng, Công ty Tân Đệ còn tặng heo đất tiết kiệm ngộ nghĩnh với mong muốn đồng hành cùng NLD giáo dục các con ý thức thực hành tiết kiệm, biết trân trọng giá trị lao động, tri thức và ươm mầm cho những ước mơ lớn lao góp phần xây dựng thế hệ trẻ có một tương lai tươi sáng, đóng góp tích cực phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

NÀ THANH

Từ ngày 1/1/2025, ô tô vượt đèn đỏ có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

(nhandan.vn) Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Tại Nghị định này, nhiều hành vi vi phạm có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng rất cao.



Ảnh minh họa

Cụ thể, có 3 nhóm hành vi tăng mức tiền xử phạt, đó là xâm phạm trật tự quản lý nhà nước như dùng biển số giả, che biển số. Nhóm thứ hai là cố ý vi phạm, làm xấu văn hóa giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Nhóm thứ ba là nhóm hành vi gây ra tai nạn giao thông.

Cụ thể, **đối với ô tô**, một số hành vi bị tăng mức xử phạt như mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 400.000 - 600.000 (mức phạt hiện hành), còn mức phạt mới từ ngày 1/1/2025 tăng lên 20 - 22 triệu đồng.

Với hành vi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, người vi phạm bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo mức phạt hiện hành và tăng lên 18 - 20 triệu đồng theo mức phạt mới.

Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, mức phạt hiện hành 4 - 6 triệu đồng, còn mức phạt mới 18 - 20 triệu đồng.

Hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ bị phạt 4 - 6 triệu đồng (mức phạt hiện hành), còn mức phạt mới tăng lên 35 - 37 triệu đồng.

Hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều", mức phạt hiện hành là 4 - 6 triệu đồng, mức phạt mới là 18 - 20 triệu đồng.

Đối với xe máy, một số hành vi bị tăng mức xử phạt như: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng (mức phạt hiện hành), mức phạt mới sẽ là 4 - 6 triệu đồng.

Hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt 2 - 3 triệu đồng (mức phạt hiện hành), mức phạt mới sẽ là 4 - 6 triệu đồng; hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, mức phạt hiện hành là 1 - 2 triệu đồng, mức phạt mới sẽ là 4 - 6 triệu đồng.

Hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng (mức phạt hiện hành), sẽ tăng lên 8 - 10 triệu đồng (mức phạt mới); hành vi gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, UBND nơi gần nhất bị phạt 6 - 8 triệu đồng (mức phạt hiện hành), còn mức phạt mới là 8 - 10 triệu đồng...

Nghị định mới được xây dựng trong bối cảnh tình hình trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn được kiểm chế. Tuy nhiên, về tổng thể tình hình giao thông còn nhiều vấn đề đặt ra như hạ tầng giao thông phát triển chưa tương ứng với nhu cầu, tổ chức giao thông còn nhiều bất cập; lượng phương tiện tăng cao mỗi năm với gần 500.000 ô tô tăng khoảng 2 triệu xe máy...

Đáng chú ý, ý thức một số người tham gia giao thông chưa cao, tình trạng vi phạm còn diễn ra phổ biến.

"Để lập lại trật tự đòi hỏi việc thực thi pháp luật phải nghiêm minh, chế tài đủ tính răn đe, tương xứng với vi phạm, nhất là các hành vi cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt, việc tăng mức xử phạt để kiểm chế tai nạn giao thông" - đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết.

TIẾN ĐẠT

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hiệu quả mô hình tổ tự quản an toàn giao thông xã Dũng Nghĩa



Thành viên tổ tự quản ATGT xã Dũng Nghĩa hỗ trợ các em nhỏ qua đường an toàn.

Từ khi thành lập đến nay, mô hình tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT) của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần bảo đảm ATGT trước cổng trường học và an ninh trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận, hội CCB các cấp đánh giá cao.

Khu trung tâm xã Dũng Nghĩa có tuyến đường ĐH.09 đi qua và có 2 trường học, mật độ người, phương tiện qua lại rất đông, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Trước thực trạng này, Hội CCB xã Dũng Nghĩa đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã thành lập tổ tự quản ATGT với lực lượng nòng cốt là hội viên CCB, nhiệm vụ chính là tham gia bảo đảm ATGT, an ninh trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận, hội CCB các cấp đánh giá cao.

Hàng năm, các thành viên tổ tự quản ATGT xã Dũng Nghĩa đều được tập huấn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Hình ảnh những hội viên CCB với trang phục chỉnh tề, tay đeo băng đỏ, cầm cờ phân luồng giao thông đã đi lại nhiều đầu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Bà Phạm Thị Liên, thôn Vô Thái chia sẻ: Các CCB rất tâm huyết, trách nhiệm, không kể trời lạnh hay mưa gió vẫn có mặt hàng ngày tại ngã tư khu vực gần trường học để phân luồng giao thông. Từ ngày các bác CCB triển khai tổ tự quản ATGT trước cổng trường học thì thấy số vụ va chạm giao thông giảm hẳn, người dân và các cháu học sinh yên tâm đi lại.

Ông Phạm Xuân Long, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Vô Thái chia sẻ: Mô hình tổ tự quản ATGT là hoạt động ý nghĩa và tình nguyện tham gia từ khi thành lập đến nay. Hàng ngày, chúng tôi có mặt tại khu vực cổng trường học từ 6 giờ - 7 giờ sáng và buổi chiều từ 16 giờ - 18 giờ để phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các em học sinh. Nhiều em đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm chúng tôi cũng nhắc nhở, phân luồng hợp lý để qua đường an toàn. Bên cạnh đó, chúng tôi vận động các hộ kinh doanh gần cổng trường không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, để xe đúng nơi quy định giúp cho tuyến đường luôn thông thoáng.